



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๑

วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<ol style="list-style-type: none">1. โครงการพัฒนาชุมชนตัวอย่างตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประจำ 4 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2. บันทึกช่วยจำการจัดทำแบบอาคารปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์3. สรุปโครงการพัฒนารางรถไฟฟ้ายกระดับด้วยวิทยุสำหรับศูนย์ขจรเสี้ยววงออกกำลัง4. รายงานสรุปการเดินทางไปร่วมงานฉลองวันสถาปนาครบรอบ 70 ปี ของ Yunnan Agricultural University (YNAU)5. สรุปการจัดสรรงบประมาณ โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2552-25536. รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 25517. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยมียอดรวมเงินทำบุญจากหน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ จำนวน 2,212,399 บาท8. สรุปรายงานการก่อสร้างโครงการ มก.9. การจัดงาน “เพื่อไทย พันภัย พังใจ เพื่อนพ้อง(ภาฯ) และสวนอัมพรเกษตรแฟร์” ระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ณ บริเวณวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิต และสวนอัมพร10. หนังสือรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี “ทุนฉลองสมโภช พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ” วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 255111. โครงการจักรยาน KU-GREEN HEALTHY COMMUNITY12. การจัดกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง13. ขอเชิญตั้งชื่อบัตร์อวยพรปีใหม่ดอกไม้มงคลชุดพิเศษ “พุทธรักษา” โดยติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมทราบ
2	คณะวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมโปรตีนและโปรตีนชีวสารสนเทศ (วปส) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์	อนุมัติ
3	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน	
4	สำนักบริการคอมพิวเตอร์	ขออนุมัติปรับโครงสร้างสำนักบริการคอมพิวเตอร์	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติโครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2552	อนุมัติ โดยจะต้องไม่กระทบต่อจำนวนรับนิสิตในภาพรวมของคณะ
		ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 3 รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จำนวน 9 รายวิชา	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
		ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
		ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 (รับตรง)	อนุมัติ โดยจะต้องไม่กระทบต่อจำนวนรับนิสิตในภาพรวมของคณะ
		การงดรับนักเรียนตามโครงการรับผู้มีความสามารถด้านการวิจัย การค้นคว้า หรือการสร้างสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา
		ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
		ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	
7	คณะสังคมศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	
8	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี เป็น โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยการเรียนการสอน จังหวัดลพบุรี	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา
9	คณะกรรมการการศึกษา มก.	แนวทางในการปิดหลักสูตรและรายวิชา	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อกำหนดในการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 1. ข้อ 1 “หลักสูตร ไม่มีการจัดการเรียนการสอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตรติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ” และข้อ 2 “หลักสูตร ไม่มีนิสิตสมัครเข้าศึกษานับตั้งแต่เปิดหลักสูตรติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ” มีความหมายเหมือนกัน ควรปรับเป็น “หลักสูตร ไม่มีการเปิดสอนนับตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตร ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 5 ปี” 2. ข้อ 3 “หลักสูตร ไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามที่เกณฑ์มาตรฐานฯ กำหนด” ควรปรับปรุงข้อความ เป็น “อาจารย์ประจำหลักสูตรและหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนด”

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
9 (ต่อ)			ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนำไปพิจารณาเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบต่อไป	
10	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	1. ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 3 รายวิชา คือ - 02714111 ปรัชญาเบื้องต้น - 02714121 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น - 02714341 ปรัชญาและศาสนา 2. ขออนุมัติเพิ่มรายวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 รายวิชา คือ - 02739390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา - 02739490 สหกิจศึกษา	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ	
11	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 2) จำนวน 67 คน ประกอบด้วย (คฤภูมิต 3 คน มหาบัณฑิต 60 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 คน)	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ	
12	สำนักการกีฬา	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าสมนาคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชมรมกีฬา	อนุมัติ	
13	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการภาคพิเศษของคณะศึกษาศาสตร์ รวม 16 โครงการ		
14	คณะวนศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
15	สำนักงานบริการวิชาการ	ขออนุมัติกำหนดระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2551 ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551 และระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2551	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา	
16	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551	ที่ประชุมทราบ และมอบกองแผนงานตรวจสอบกรณีส่วนงานภายในที่ได้จัดตั้งไปแล้วก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ เพื่อรายงานข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
		นักศึกษาไทยไปฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศสถูกจับไปสอบสวน	ที่ประชุมทราบ และหากคณะต้องการที่จะส่งนิสิตไปฝึกงานยังต่างประเทศขอให้นำหรือกับมหาวิทยาลัยฯ ก่อนดำเนินการใด ๆ	
17	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	สรุปความก้าวหน้าความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Kangwon National University (KNU) สาธารณรัฐเกาหลี	ที่ประชุมทราบ และประธานฯ มีความเห็นว่า เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการกีฬา คณะฯ สามารถร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในการผลิตและผลิตอุปกรณ์ทางการกีฬา	
18	สำนักงบประมาณ	หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไปพลางก่อน	ที่ประชุมทราบ	
19	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ให้การสนับสนุนการศึกษา		
20	คณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก.	สรุปรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในรอบ 12 เดือน และมาตรการส่งเสริมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552		
21	งานประชาสัมพันธ์ มก.	สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวันประจำวันเดือนสิงหาคม และกันยายน 2551		

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri)

